

ผ่อนคลายกับน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกที่ควร สปา โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ



ข่าวประชาสัมพันธ์

ผ่อนคลายกับน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกที่ควร สปา

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ

ผ่อนคลายกับน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกที่ควร สปา

เปิดประสบการณ์ผ่อนคลายธรรมชาติบำบัดที่ควร สปา โรงแรมเรเนซองส์ กับคุณประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าว

ควร สปา โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้วยห้องวาริบำบัด (Hydro-therapy) และห้องอาบน้ำส่วนตัวในบรรยากาศสงบและเป็นส่วนตัว โดยมีเมนูบำบัดที่รวบรวมเอาแผนการนวดในรูปแบบต่างๆ มาดัดแปลงให้เป็นทรีตเมนต์ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ทั้งการนวดผ่อนคลาย การนวดบำรุง การปรนนิบัติผิวพรรณ การแช่ตัว รวมไปถึงทรีตเมนต์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสปา ซึ่งทั้งหมดนี้ได้คัดสรรผลิตภัณฑคุณภาพสูงให้เหมาะสมกับทรีตเมนต์พิเศษที่ได้คิดค้นขึ้น เน้นส่วนผสมจากธรรมชาติแบบออร์แกนิก เพื่อบำรุงผิวพรรณได้อย่างล้ำลึก

เฉพาะเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2559 ปรนนิบัติผิวกายของคุณด้วยพลังจากธรรมชาติ นวดขัดผิวอย่างอ่อนโยน และคืนความชุ่มชื้นสู่ผิวด้วยสครับมะพร้าวและน้ำมันมะพร้าว คุณจะรู้สึกผิวนุ่ม เรียบลื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พร้อมด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆ สดชื่นผ่อนคลาย ใช้เวลาทั้งสิ้น 120 นาที ราคา 2,800++ บาท สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ โทร. 0-2125-5100

ควร สปา ปรนนิบัติเพื่อความผ่อนคลายอย่างมีสไตล์ ที่โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ หลีกหนีจากความวุ่นวายสู่ความสงบส่วนตัว ด้วยการออกแบบที่สามารถสกดผู้มาเยือนด้วยการตกแต่งที่หรูหรา มีสไตล์ ด้วยสีขีริมของเฟอร์นิเจอร์ไม้ ซึ่งถูกเสริมบรรยากาศด้วยการจัดแสงไฟอย่างวิจิตรบรรจง รวมทั้งกลิ่นอ่อนๆ ของน้ำมันหอมระเหยที่สามารถสร้างความผ่อนคลายได้ตั้งแต่แรกสัมผัส

อักษรภาษาจีน ควร (quan) มีความหมายถึง น้ำพุธรรมชาติ สื่อความหมายถึงความบริสุทธิ์ ทั้งมีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยบำรุงสุขภาพอีกด้วย เมื่อก้าวถึงน้ำทำให้หวนนึกถึงสิ่งซึ่งเป็นแหล่งรวมของทุกชีวิต ที่มีความสามารถในการชำระล้างและบำบัด ทั้งทางร่างกายและจิตใจ อันสอดคล้องกับความเป็นมาของสปานั่นเอง

ควรร سبا ประกอบไปด้วยห้องนวดทั้งสิ้นจำนวน 7 ห้อง พร้อมด้วยห้องน้ำและห้องอบไอน้ำในตัว โดยผู้เข้ารับบริการทุกท่านสามารถใช้ห้องสตีมีได้ก่อนการทำทรีตเมนต์อีกด้วย สปาแห่งนี้พร้อมมอบการปรนนิบัติและบริการที่ดีที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าทุกท่านจะได้รับประสบการณ์แห่งการผ่อนคลายที่ไม่รู้ลืม